

# นี่เวีย ชั้น มอบร่มชายหาด ป้องผิวจากแสงแดดเพื่อ สุขภาพผิวที่ดี



ปัจจุบันแสงแดดในประเทศไทยนั้นมีค่ายูวี อินเด็กซ์\*สูงสุดถึง 11+ ทุกๆวันในทุกๆพื้นที่ที่มีคนไทยมากมายที่  
ทำกิจกรรมต่างๆท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุโดยไม่ได้คำนึงผลที่จะตามมา ว่าทุกครั้งที่มีผิวโดนแสงแดดนั้นไม่ใช่  
แค่โดนทำร้ายแต่มันสามารถทำร้ายผิวคุณได้ถึงถึงเซลล์ผิว จนก่อให้เกิดปัญหาผิวหมองคล้ำและริ้วรอยก่อนวัยได้  
หรือหากในกรณีที่รุนแรงก็อาจทำให้ผิวไหม้แดดและเป็นต้นเหตุของมะเร็งผิวหนังได้เช่นกัน

นี่เวีย ชั้น ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดอันดับ 1 ของโลก ที่ดูแลและปกป้องผิวคุณมานานกว่า 80 ปี  
เป้าหมายสูงสุดของนี่เวีย ชั้น คือต้องการให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างมีความสุข  
และปลอดภัยจากอันตรายของรังสี UV ในแสงแดด ดังนั้นนี่เวีย ชั้นจึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน  
ของประสิทธิภาพในการปกป้องแสงแดด และเนื้อสัมผัสที่บางเบาสบายผิวที่สุด เพื่อให้ทุกคนอยากใช้ผลิตภัณฑ์  
กันแดดเป็นประจำทุกวัน

นอกจากนี้ นี่เวีย ชั้นยังมีการกระจายข้อมูลต่างๆในการดูแลผิวให้ปลอดภัยจากแสงแดดตามสื่อต่างๆ อย่าง  
สม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงภัยที่มากับแสงแดด และในครั้งนี้ก็เช่นกัน นี่เวีย ชั้น ห่วงใยสุขภาพผิวของคน  
ไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้บริโภคที่กำลังพักผ่อนอยู่บริเวณชายหาด ได้มีร่มเงาเพื่อหลบแสงแดดและไม่ต้องอยู่  
ท่ามกลางแสงแดดแรงๆ นานเกินไป เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการมีผิวไหม้เกรียม และเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้ต่อไปใน  
อนาคต นี่เวีย ชั้นจึงได้มอบ ร่มชายหาด จำนวน 2,000 คัน ให้แก่เทศบาลเขตพิทยานาไปปกป้องผิวพี่น้องชาว  
พิทยาและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ไม่เพียงแต่ปกป้องผิวทุกคนให้ปลอดภัยจากแสงแดดแล้ว ด้วยความ  
ห่วงใยต่อภาพลักษณ์ของประเทศเราหวังว่าจะสร้างความทรงจำที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว มองเห็นความสวยงามและ  
ความเป็นระเบียบของหาดจนเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวต่อไป

“เราให้ความสำคัญในเรื่องการปกป้องผิวจากอันตรายของแสงแดดเสมอมา เห็นได้จากการที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์  
กันแดดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เราห่วงใยผิวของผู้บริโภคอย่าง  
แท้จริง จึงได้ทำการมอบร่มเพื่อช่วยปกป้องผิวให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด เพราะจากการสำรวจของทีมงาน  
เห็นว่าร่มเดิมค่อนข้างเก่าและชำรุด ทางนี่เวีย ชั้นจึงมอบร่มจำนวน 2,000 คันเพื่อให้ทางเทศบาลเขตพิทยานามาบริ  
การนักท่องเที่ยว และเพื่อความสวยงามของชายหาดให้ดูเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นการช่วยเสริมภาพลักษณ์ของการ  
ท่องเที่ยวบริเวณหาดจอมเทียน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมอบร่มชายหาดในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยปกป้องผิวจาก

แสงแดดให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด แต่ถ้าอยากทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ก็อย่างลืมน  
ปกป้องผิวด้วยผลิตภัณฑ์กันแดดกันทุกครั้งที่ออกแดดนะคะ” นางสาวชวีนา จิตรสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในเวีย กล่าวปิดท้าย

\*ยูวี อินเด็กซ์ เป็นค่าที่วัดระดับความแรงของรังสียูวีที่พระอาทิตย์ส่งมายังโลก ซึ่งจะวัดระดับกันตั้งแต่ 0 – 11+  
โดยลดหลั่นกันตามความแรงแต่ประเทศ ประเทศที่อยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตรรวมถึงประเทศไทยมักจะมีค่าปริมาณ  
แสงยูวีที่สูงมากกว่าภูมิภาคอื่นๆของโลก